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ผู้มีเกียรติทั้งหลาย 
  ขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพ  ที่กรุณาเชิญผมมาพูดในวันนี้  ผมรับค าเชิญด้วยความยินดี ด้วยเห็น
ว่า การปาฐกถาที่ธนาคารกรุงเทพจัดให้มีเป็นประจ า เริ่มตั้งแต่ ๒๕๔๒ เป็นต้นมา เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี
ของคุณชิน  โสภณพนิช  ผู้บุกเบิกธนาคารกรุงเทพเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทย  สังคมไทยและชาติบ้านเมือง
ของเรามาก เมื่อปี ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นการปาฐกถาครั้งแรก  ธนาคารได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พอล ครุ๊กแมน 
นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงระดับโลกมาพูดเรื่อง “อนาคตของเอเชียกับเศรษฐกิจโลก”  มาเมื่อต้นปี
นี้  อันเป็นปาฐกถาครั้งท่ีสอง ธนาคารได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เชี่ยง ฮว๋าย เฉิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มาบรรยายเรื่อง “บทบาทของจีนต่อการสร้างเสริมความรุ่งเรืองของเอเชียและ
ประเทศไทยในศตวรรษที่ ๒๑” การบรรยายทั้ง ๒ ครั้งทีผ่่านมา ได้รับการตอบรับและความสนใจจากทุกฝ่ายและ
ทุกสาขาอาชีพค่อนข้างมาก 
  ปาฐกถาทั้ง ๒ ครั้ง ผู้บรรยายพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนตามล าดับ วันนี้ท่านทั้งหลายจะได้ฟัง
ภาษาไทย ดูอาจจะไม่ขลังและหรูหราเท่ากับภาษาต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผมได้พยายามเลือกหัวข้อค าบรรยาย
ที่คิดว่า จะทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยมากที่สุด 
  เรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้  เป็นเรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวพันกับพวกเราคนไทยทุกคนโดยตรงเป็นเรื่อง
ของสถานการณ์ปัจจุบันที่ผิดปกติ ที่วิกฤต สถานการณ์ปัจจุบัน น ามาซึ่งความทุกข์ ทุกข์ท้ังกาย ทุกข์ท้ังใจ แผ่กระจายไป
ทั้งแผ่นดิน  เป็นทุกข์ทั่วแผ่นดิน  เป็นทุกข์ของแผ่นดิน  ผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วย 
(รวมทั้งผู้พูด) 
  ที่จริงในบ้านเมืองอันเป็นที่รักและหวงแหนของเรายังมีทุกข์อีกทุกข์หนึ่ง คือทุกข์ของคนจนเป็น
ทุกข์เรื้อรัง มีมาหลายสิบปีแล้ว ขณะนี้ก็ยังมีอยู่  และจะมีต่อไปอีกกี่ปีหรืออีกกี่สิบปีก็ยากที่จะคาดเดาได้  
ประชากรในภาคเกษตรของเรามีมากกว่า ๖๐% ของคนในประเทศ แต่มีรายได้เพียงร้อยละ ๑๐ ของรายได้
ประชาชาติ  ชาวไร่ชาวนาของเราจึงยากจน เพราะมีคนมากแต่มีรายได้น้อย ความยากจนเป็นปัญหาใหญ่เป็น
ปัญหายาก และเป็นปัญหาส าคัญยิ่งผมเคยพูดเสมอว่า ถ้าเราแก้ปัญหาความยากจนได้ เราจะแก้ปัญหาอ่ืนได้
ทั้งหมด  ยังยืนยันปรัชญานี้อยู่ 
  ประเทศไทยเรามีพื้นฐานเป็นประเทศกสิกรรม จะท้ิงเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมิได้  
ถ้าบ้านเมืองเรามีการพัฒนาด้านอตุสาหกรรมและการค้ากันเร็วและมากเกินไปภาคเกษตรจะตามไม่ทัน การพัฒนา
โดยรวมก็จะไม่เป็นผลดี ปัญหาที่มีอยู่ก็กลับจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และก็จะกลายเป็นเครื่องถ่วงความเจริญของ



ประเทศเราสืบไปไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นความสมดุลในการพัฒนาประเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งรัฐบาลและประชาชน
จ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก 
  ส่วนทุกข์ที่เกิดจากสถานการณ์ปัจจุบัน  จะเป็นทุกข์ของคนที่มีอันจะกินเสียส่วนมากทั้งยังถมทับ
ท าให้ทุกข์ของผู้ยากจนเดิมมีมากขึ้นไปอีก  จึงกล่าวได้ว่า ทั้งทุกข์เก่าและทุกข์ใหม่รวมกันท าให้คนทั้งประเทศได้รับ
ผลกระทบไม่โดยทางตรง  ก็ทางอ้อมโดยทั่วหน้ากัน 
  วิกฤตที่ท าให้เกิดทุกข์มีหลากหลายต่างประเภทด้วยกัน  แต่ที่เป็นสาเหตุใหญ่แห่งทุกข์ของคน
ไทยคือ  ทุกข์อันสืบเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งนี้ก็เพราะตั้งแต่ ๒๕๔๐ เป็นต้นมาภาคเศรษฐกิจสมัยใหม่ของ
เราได้รับความกระทบกระเทือนอย่างใหญ่หลวง วงการต่างๆ ไม่ว่าธุรกิจอุตสาหกรรม  การเงิน  การธนาคาร  
ปั่นป่วนล้มละลาย  คนว่างงานมากขึ้น เมื่อภาคเศรษฐกิจอันเป็นตัวท ารายได้ของประเทศตกอยู่ในภาวะ “ล้มทั้งยืน” 
(ไม่ใช่ล้มบนฟูก)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงกลายมาเป็นทุกข์ของชาติโดยตรง ทุกคนทราบเรื่องนี้ดี หลายท่านได้
ประสบมาด้วยตนเอง 
  สาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจของไทย มีอะไรบ้าง เกิดขึ้นได้อย่างไร จะพูดกันก็เป็นเรื่องซ้ าซากและ
กล่าวโทษกัน แต่พอสรุปสั้นๆ ได้ว่า  สาเหตุเกิดมาจากการขาดความสมดุลในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
บางอย่างก็มีมากจนเกินไป  เช่น การขยายกิจการมากเกินไป  การกู้เงินมากเกินไป และการใช้เงินทองกัน
อย่างฟุ้งเฟ้อมากเกินไป แต่บางอย่างเราก็มีน้อยเกินไป เช่น การปรับตัวเองจนท าให้ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก
ไม่ทัน ทั้งทางด้านกฎหมายการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  การขาดแคลนเทคโนโลยีทันสมัยที่จ าเป็นต่อการแข่งขัน
กับนานาประชาชาติ  ตลอดจนการขาดการเตรียมตัวที่พร้อมสรรพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นต้น 
  ที่จริง พวกเรารู้ดีว่า ไม่ใช่แต่ในประเทศของเราเท่านั้นที่เกิดวิกฤต  ทุกประเทศในโลกต่าง ก็มี
วิกฤตทั่วหน้ากัน ประเทศที่แข็งแรง เป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกาก็เป็นทุกข์  แต่ทุกข์
น้อยกว่าชาติอ่ืนๆ สหราชอาณาจักร  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  ญี่ปุ่น  สิงคโปร์  แม้จะเป็นประเทศที่แข็งแรงมากก็หนีไม่พ้น 
ขอยกตัวอย่างง่ายๆ ให้เห็นกันได้ชัดขึ้นอีกสักเล็กน้อย  คือ ในช่วงปีนี้  ราคาหุ้นทั่วโลกลดลงไปแล้วถึง ๒๘% ท าให้
ผู้ลงทุนเสียหายไปกว่า ๑๐ ล้าน ล้านเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๔๔๐ ล้าน ล้านบาท)  ในยุโรปและ
เอเชีย การตกต่ าของราคาหุ้นจะรุนแรงมากกว่าของสหรัฐมาก  นอกจากนั้น ยังได้เกิดภาวะการเฟ้อของสินค้า
ด้านเทคโนโลยีกันทั่วไป  ท าให้เกิดการขาดทุนและชะงักงันในเรื่องการลงทุน 
ในกิจกรรมประเภทนี้อย่างรุนแรง  ประเทศที่พ่ึงพาอาศัยการส่งออกของสินค้าไฮเทคและคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย 
เช่น สิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี และไทยด้วย ต่างก็ได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ นอกจากนั้นการค้า
ของโลกซ่ึงเคยโตขึ้นถึง ๑๓% กลับหดตัวลดลงเหลือเพียง  ๓%  เท่านั้นในปีนี้ 
  ดังนั้น  ในขณะที่เรากังวลและเป็นทุกข์กับพิษเศรษฐกิจ เราจะต้องเข้าใจด้วยว่าประชาชน
ในประเทศอ่ืน  ๆทั่วโลก ก็ก าลังประสบกับทุกข์และภัยพิบัติเช่นเดียวกันจะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง  ฉะนั้น  โปรดอย่าน้อยใจ
ในโชคชะตาให้มากจนเกินพอดีไป  อย่างไรเสีย คนอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ก็อยู่ในฐานะเดียวกับเรา 
  ยิ่งถ้าดูการคาดการณ์ของ IMF ล่าสุดด้วยแล้ว  ก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกในปีนี้
ทรุดตัวลงไปมาก  และก็ยังไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ดีนักในปีหน้า  ซ้ ายังมีนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังของโลกท านายต่อไป
อีกว่า ระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอาจจะต้องตกอยู่ในภาวะล าบากมากยิ่งขึ้นและอาจจะดึงเอาเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างๆ ในเอเชียตามลงไปด้วยก็ได้ 



  ที่เอาเรื่องนี้มาพูด มิใช่ตั้งใจจะท าให้พวกเราเสียขวัญ  และเสียก าลังใจแต่อย่างใด หากแค่เพ่ือ
ชี้ให้เห็นว่า พวกเราไม่ควรจะกลัวความจริง ไม่ว่าความจริงนั้นจะดี หรือเลวอย่างใดเราจะต้องมีความกล้าที่จะพูด
ความจริงซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะหันหน้าเข้าหากัน เพื่อร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ก าลังรุมล้อมรอบข้าง
พวกเราให้บรรเทาเบาบางลงให้ได้อย่างจริงจัง ความตกอกตกใจจากการคาดไม่ถึงของการผันผวนของสถานการณ์
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ก็จะไม่เกิดขึ้น 
  พระพุทธเจ้าทรงสอน อริยสัจ ๔ ให้รู้จักทุกข์ บ่อเกิดแห่งทุกข์ การดับทุกข์  และหนทางในการดับทุกข์ 
อริยสัจ ๔ เป็นค าสอนที่ทันสมัยอยู่เสมอ ชอบที่พวกเราจะน าไปใช้ในภาวะวิกฤตเช่นนี้เป็นอย่างยิ่ง 
  ในสถานการณ์ปัจจุบัน  พวกเราก าลังมีทุกข์ คือ ทุกข์ของวิกฤตเศรษฐกิจ ท าให้ทุกข์ทั้งกายทุกข์
ทั้งใจ  ท้อแท้  หดหู่  น้อยอกน้อยใจ  หลายคนตกอยู่ในภาวะ “วิตกจริต”  และบางคนถึงกับ “วิกลจริต” ก็มี 
ส าหรับบ่อเกิดแห่งทุกข์นั้น มีหลายอย่าง หลายประการ  แต่ที่ส าคัญคือการที่เศรษฐกิจของเราผันตัวเข้าสู่
กระบวนการ “โลกาภิวัตน์” ระบบนี้เป็นระบบเสรี และนับวันจะเพ่ิมความเป็นเสรีมากยิ่งขึ้น การเกิดโลกาภิวัตน์
เป็นวิวัฒนาการของโลก จะหยุดยั้ง หรือห้ามมิให้เกิดไม่ได้ แม้แต่จะคิดที่จะไม่ร่วมกระบวนการ ท าตัวเป็นเอกราช
นอกระบบสังคมโลก ก็น่าจะมีผลเสียมากกว่าผลดี และโดยที่ระบบโลกาภิวัตน์เป็นระบบที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ความผันผวนในด้านการค้า การลงทุนและการเงิน จึงย่อมจะเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว สิ่งใดที่เกิดในต่างประเทศ 
ก็จะมีผลกระทบถึงคนไทยและเศรษฐกิจไทยได้โดยง่ายและรวดเร็วเช่นกัน 
  ดังนั้น  ในขณะที่ประเทศอยู่ในระหว่างช่วงต่อของการเปลี่ยนแปลง  การแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วย  
และการต่อต้าน ย่อมจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาของการเปลี่ยนแปลง  พวกเราจ าเป็นต้องมีขันติและความหนักแน่น
ไว้ให้มาก 
  ที่จริงการที่พวกเราได้ท าผิดพลาดมาในอดีต  จนก่อให้เกิดภาวะวิกฤตนั้น ก็ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์  
เพราะอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น และจะได้ไม่ท าผิดซ้ าอีกแล้วท าความผิดพลาดนั้นให้เป็นโอกาส  
นาย Henry  Ford  ผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์  Ford  ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา  เคยกล่าวไว้ว่า “Failure is 
the opportunity to begin again more intelligently” แปลว่า “ความผิดพลาด คือ โอกาสในการเริ่มต้นใหม่
ที่ชาญฉลาดกว่าเดิม” เรื่องนี้รัฐบาลและภาคเอกชนต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ  เพื่อมิให้เกิดประวัติศาสตร์
ฟองสบู่ซ้ ารอยได้อีก 
  ทีนี้ ก็มาถึงประเด็นที่ว่า แล้วเราจะท าอย่างไรกับทุกข์  เพ่ือให้ทุกข์คลายและอาจจะหมดไปในที่สุด  
เพ่ือให้ความวิตกกังวลลดน้อยลงและอาจจะหายไปในที่สุด 
  ขอเรียนว่า ผู้พูดไม่ใช่นักปราชญ์ ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์  และไม่ใช่จิตแพทย์  ผู้พูดเป็นใครมาจากไหน  
ก็ทราบกันดีอยู่แล้ว ที่มาพูด ก็เพื่อแสดงความคิดเห็น เพื่อเตือนในสิ่งที่คนไทยทราบดีอยู่แล้ว แต่ลืมระลึกถึง 
หรือมองข้ามไป เพราะมีทุกข ์
  ก่อนที่จะเข้าสู่ข้อเสนอแนะ  ขอท าความตกลงกันเสียก่อนว่า พวกเราทุกคนจะต้องศึกษาทุกข์
และบ่อเกิดแห่งทุกข์ให้เข้าใจแจ่มแจ้ง  ต้องยอมรับ และพร้อมที่จะต่อสู้โดยไม่ท้อถอย  มิฉะนั้นพวกเราจะไม่มีพลัง
มากพอที่จะใช้ในการต่อสู้  และอาจจะประสบความล้มเหลวได้ 
  ต่อไปนี้  คือข้อเสนอแนะ  ซึ่งผมเรียกเสียค่อนข้างจะหรูหราว่า “คู่มือคนไทย” 
  ๑. ขอให้ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มนุษย์เราทุกคนต้องมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจ ต้องมี
ศูนย์รวมในการสร้างสมาธิและก าลังใจ  คราใดที่บ้านเมืองมีปัญหา คนไทยท้อแท้ หดหู่ไม่มีก าลังใจ  ขอให้นึกถึง



คุณงามความดี การเสียสละ ความเหน็ดเหนื่อยของในหลวง นึกถึงพระบรมราโชวาท  และพระราชด ารัส
อันทรงคุณค่าที่พระราชทานแก่คนไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ คนไทยโชคดีเป็นที่สุดที่มี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประมุขของชาติพวกเราทราบกันดีว่า พระองค์ท่านทรงเป็นทุกอย่างของคนไทย
และของประเทศของเรา  ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคีของคนในชาติ  ทรงเป็นพ่อ เป็นครู  และเป็นผู้พิทักษ์
ปกป้องภัยให้แก่พวกเรา  คราใดที่บ้านเมืองเกิดภาวะวิกฤต ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานแสงสว่าง  สติปัญญา  ชี้ทางในการแก้ปัญหาจนสถานการณ์รุนแรง
คลี่คลายได้เสมอ  น าความสุข ความสงบร่มเย็น กลับคืนมาเสมอ พวกเราคงไม่ลืมเหตุการณ์รุนแรง ๒ ครั้ง 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ และ พ.ศ. ๒๕๓๕  หวังว่าพวกเราจะไม่รบกวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นครั้งที่ ๓ อีก 
  ๒.  ขอให้ตั้งตนอยู่ในความพอดี  น าความพอดีไปปฏิบัติเพ่ือลดความทุกข์ในปัจจุบันและ
ป้องกันอันตรายอันเกิดจากการผันผวนของสถานการณ์ในอนาคต ในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานทฤษฎีใหม่ไว้ให้กับพวกเราได้ใช้เป็นกรอบในการด าเนินชีวิต  ชื่อว่า “เศรษฐกิจพอเพียง”  เรื่องนี้
หลายท่านอาจจะบ่นว่า ฟังมาหลายครั้งจนชินชาแล้ว  จริงอย่างที่บ่นแต่โปรดหวนไปดูบทเรียนที่เราได้รับจากวิกฤต
ปี ๒๕๔๐ อันเป็นบทเรียนที่ราคาแพงอย่างยิ่งถ้าตอนนั้น เรายึดมั่นในเศรษฐกิจพอเพียง เราน่าจะเผชิญกับวิกฤตที่
ไม่รุนแรงเท่ากับที่เป็นอยู่ก็ได้จึงกล่าวได้ว่า  ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สามารถใช้เป็นเกราะก าบังภยันตรายในภายหน้า 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและผันผวนของสถานการณ์ของโลกได้เป็นอย่างดีที่สุด 
  “เศรษฐกิจพอเพียง”  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี  ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น  และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
  เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
และการปฏิบัติตนเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
  ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบใดๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ  และความระมัดระวังอย่างยิ่ง  ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน 
และการด าเนินการทุกขั้นตอน 
  เศรษฐกิจพอเพียง มิใช่เพียงการท าให้พอแล้วหยุด  แต่หากหมายรวมถึง ความขยันหมั่นเพียร 
การแสวงหาความรอบรู้ใหม่  การมีทัศนคติที่ถูกต้อง  และการรู้จักอดออมด้วย 
  ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง  ความมุมานะ  ไม่ย่อหย่อนในการท ากิจการใดๆ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  ทรงรับสั่งไว้เมื่อวันที่ ๒๑  มิถุนายน ๒๕๔๒ ความตอนหนึ่งว่า 
  “...การท างานใดๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนความเพียรแล้ว ยากที่จะให้ส าเร็จ
เรียบร้อย  ทันเวลาได้  และเม่ือใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้น  เม่ือนั้นการงานหรือปัญหาทั้งหลาย ก็ ส าเร็จ
โดยง่าย และรวดเร็ว...”  
  ความขยันหมั่นเพียรจึงเป็นกุญแจดอกส าคัญในการแก้ปัญหาและคลายทุกข์ของคนไทย 



  การแสวงหาความรอบรู้ใหม่   หมายถึง  การปรับตัว  ปรับองค์กร  ปรับการบริหารให้ทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ  เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น สามารถแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับประเทศ
อ่ืนๆ ได้ 
  การมีทัศนคติที่ถูกต้อง  หมายถึง  ความไม่ท้อถอยที่จะต่อสู้กับวิกฤต มองอนาคตในแง่ดี เชื่อว่า
วันใหม่ที่ดีจะต้องเกิดขึ้น สร้างความหวังและก าลังใจที่จะด าเนินชีวิตต่อไป  ไม่ว่าจะยากล าบากข้นแค้นสักเพียงใด 
  การรู้จักอดออม  หมายถึง การประหยัด เพ่ือความมั่นคงแห่งชีวิต เพ่ือความมั่นคงขององค์กร
การออมทรัพย์เพ่ือสร้างอนาคตให้มั่นคง  ในเรื่องนี้ นาย Calvin  Coolidge  ประธานาธิบดี ของสหรัฐอเมริกา  
คนที่ ๓๐ ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๒๓ – ๑๙๒๙ กล่าวไว้ว่า “...there is no independence quite so important  
as living  within your means…”  พอจะถอดเป็นภาษาไทยได้ว่า  “...ไม่มีเอกราชใดส าคัญเท่ากับ
การด าเนินชีวิตภายใต้ฐานานุภาพแห่งตน...”  มีแปลกและน่าคิดอยู่อย่างหนึ่ง  พวกเราถือว่า หน้าตาเป็นสิ่งส าคัญ  
จะท าอะไรที่เสียหน้าตนไม่ได้ จะเสียเท่าไหร่เสียกัน ต้องรักษาหน้าตนไว้ก่อน 
  อนึ่ง  การประหยัดอีกอย่างหนึ่งที่พึงสังวร คือ “การประหยัดปาก  ประหยัดค า”  ไม่พูดในสิ่งที่
จะท าให้เกิดความแตกแยกในชาติบ้านเมือง เรื่องนี้ส าคัญมาก เพราะถ้ามีการพูดในทางที่ไม่สร้างสรรค์ กล่าวโทษ
คนอื่นโดยง่ายไม่ไตร่ตรองแล้ว ผลที่ตามมาคือ การทะเลาะวิวาทและติฉินซึ่งกันและกันในหน้าหนังสือพิมพ์  
และจอโทรทัศน์  ดังที่พวกเราได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้ง  ประชาชนคนอ่ืนซึ่งไม่รู้เรื่องก็จะพากันสับสน ยิ่งถ้าคนพูดมี
หน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมด้วยแล้ว  ก็อาจจะยิ่งเป็นผลร้ายต่อประเทศชาติ  ชาวต่างประเทศอาจจะมองไปว่า คนชาตินี้
เมืองนี้ไร้แล้วซึ่งความปรองดอง เอาแต่ทะเลาะเบาะแว้งกัน  การเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนทั้งหลาย ซึ่งล้วนแต่
เป็นหัวใจในการฟื้นฟูพัฒนาประเทศก็เกิดข้ึนไม่ได้ 
  ๓. ขอให้รู้รักสามัคคี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้คนไทยทั้งมวล “รู้รักสามัคคี” 
คือ การรวมพลังกันเพ่ือการแก้ไขปัญหาทั้งมวล  เพื่อขจัดปัญหาต่างๆ และสร้างความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมือง  
  การรู้รักสามัคคี คือ หลักการของการเคารพซึ่งกันและกัน การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
การรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา  ให้อภัยซึ่งกันและกัน  การอดกลั้น และการประสานประโยชน์ของพวกเราเอง ที่จริง  
การรู้รักสามัคคีนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของคนไทยมาช้านาน  จะเห็นได้ว่าคนไทยไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนาใด  จะเกิดใน
ประเทศไทยหรือเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร เราต่างมีความรู้สึก  มีความส านึกในความเป็นคนไทยเท่าเทียมกัน 
ต่างก็ภูมิใจในความเป็นคนไทย รักและเทิดทูน ชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ เหมือนกันและเท่าเทียมกัน 
ปกป้องและหวงแหนประเทศไทยเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งเชื้อชาติ ไม่กีดกันศาสนา ปัญหาด้านสังคมไทยในเรื่องเชื้อชาติ 
ศาสนา  จึงไม่มี  หรือมีก็น้อยมาก  น้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ ที่น าเรื่องนี้มาเตือนพวกเราอีกครั้ง  เพราะประเทศของ
เราเกิดมีปัญหาขึ้นแล้ว คนไทยก าลังมีทุกข์  บ้างก็ทะเลาะกัน โดยไม่จ าเป็นกล่าวโทษซึ่งกันและกันโดยไม่สมควร 
ท าให้เกิดความแตกแยก  ซึ่งไม่น่าจะเกิดการรู้รักสามัคคีจะช่วยแก้ปัญหาและน ามาซึ่งความสงบสุข ร่มเย็น เกิดสันติ
ในชาติบ้านเมืองของเรา 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ตั้งแต่ ปี ๒๕๑๒ ว่า 
  “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะท าให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การท าให้
บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย  จึงมิใช่การท าให้ทุกคนเป็นคนดี  หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี  ให้คนดีได้
ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี  ไม่ให้มีอ านาจไม่ให้ก่อความวุ่นวายได้” 



  ผมเชิญพระบรมราโชวาทนี้มาให้พวกเราได้ฟังอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือเตือนความทรงจ าของคนไทยทั้งมวล 
พวกเราเคยได้ยินได้ฟังพระบรมราโชวาทนี้มาหลายครั้ง หลายหนแล้ว เข้าใจดี แต่ช่วยกันท าค่อนข้างน้อยมาก  
พระบรมราโชวาทนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราก าลังพูดถึงโดยตรงแต่ถ้าพวกเราช่วยกันท าตาม  เราก็จะมีทุกข์
น้อยลง  มีความสุขมากข้ึน  บ้านเมืองอันเป็นที่รักของเราจะน่ารักน่าอยู่ยิ่งขึ้น 
  หวังว่าพวกเราทุกคน  ได้ยินพระราชด ารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่พสกนิกร
ทั่วประเทศ เมื่อ ๔ ธันวาคมที่ผ่านมาโดยทั่วกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งถึง Double Standards  
ทรงรับสั่งถึงภัยแห่งความแตกแยก  ทรงรับสั่งถึงความขัดแย้ง และทรงรับสั่งถึงการหันหน้าเข้าหากัน ทรงชี้ให้เห็นว่า 
การรู้รักสามัคคีเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งที่คนไทยทุกหมู่เหล่าพึงน ามาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
  ผมเชิญพระราชกระแสมาย้ าเตือนพวกเราอีกครั้งหนึ่ง 
  ๔. คู่มือข้อสุดท้าย  ขอให้ระลึกว่า “เกิดมาต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดิน” วลีนี้  บางท่านหรือ
หลายท่านอาจจะเข้าใจยาก  ฟังดูเหมือนเป็นนามธรรม จริงๆ แล้ว เป็นรูปธรรมทั้งสิ้นแผ่นดินไทยเป็นที่ให้ก าเนิด  
เป็นบ้านเกิดเมืองนอน  เป็นที่ที่เราได้อาศัยพักพิง ท ามาหาเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว แผ่นดินไทยหรือประเทศไทย 
คือ ส่วนรวมของครอบครัวไทย ดังนั้น  ถ้าเรารักหวงแหน ครอบครัวอย่างไร  มากเท่าใด  หมายความว่า  เรารัก
และหวงแหนแผ่นดินไทยประเทศไทยมากเท่านั้น 
  เคยได้ยินบางท่านตัดพ้อ ท านองน้อยใจว่า เมืองไทยไม่เห็นจะน่ารักสักเท่าใดมีแต่คนโกงเต็มไปหมด  
นักการเมืองบางคนก็ซ้ือเสียงเข้ามา กอบโกยเอาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเอง  การบริหารแผ่นดินก็แฝงด้วยคอรัปชั่น 
ข้าราชการก็ขาดความเป็นธรรม  เล่นพรรคเล่นพวก  คนท าผิดก็ไม่ได้รับโทษ  ประชาชนเดือนร้อน  อาชญากรรม
และยาเสพติดก็มีดาษดื่น  อย่างนี้แล้วจะให้รักประเทศ เสียสละให้ประเทศได้อย่างไรกัน 
  ฟังแล้วรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนที่มีความเห็นเช่นนี้มาก  เขาพูดในสิ่งที่เขาเห็น พูดในสิ่งที่เขาได้
ประสบและอ่านพบในหนังสือพิมพ์  ได้ฟังจากสื่อ ในขณะเดียวกัน ผมก็มีความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่ง  เพราะ
ความคิดความเห็นเช่นนั้น ไม่ถูกต้อง และน่าจะเป็นอันตรายต่ออนาคตของประเทศเรามาก  ในอดีตและในปัจจุบัน  
บ้านเมืองของเรามีปัญหาเช่นนั้นจริงๆ แต่ต้องถือเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนต้องช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ ไม่เอาแต่บ่น 
เอาแต่วิจารณ์ แล้วปล่อยปละละเลยท าเป็นธุระไม่ใช่ ถ้าท าอย่างนั้น ตัวเราเองนั่นแหละ คือส่วนหนึ่งของปัญหา 
เพราะขาดความรับผิดชอบในฐานะเจ้าของบ้าน เจ้าของประเทศ 
  ที่จริง เมืองไทยของเราหาได้เสื่อมโทรมเลวลงมากอย่างที่คิด  แต่เนื่องจากความเจริญก้าวหน้า
ในด้านเทคโนโลยีสื่อสาร ท าให้เราได้ยินได้ฟัง ได้อ่านเรื่องราวและข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สื่อต่างๆ ก็พัฒนา
ตัวเองในการหาข่าวดีขึ้นมาก  ความไม่สมประกอบทั้งหลายซึ่งได้รับการปกปิดซ่อนเร้นไม่เป็นข่าว เรื่องดีๆ มักจะ
ไม่เป็นข่าว  เรื่องไม่ดีจะเป็นข่าวที่ส าคัญจึงดูเหมือนบ้านเมืองของเราเลวลง  ที่จริง ถ้ามองอีกมุมหนึ่ง  ก็ดูดี
เหมือนกัน คือ มีความโปร่งใสมากขึ้น  จะท าการใดก็ต้องระมัดระวังมากขึ้น 
  การปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว เป็นสถาบันที่ดี  เป็นองค์กรที่ดี คือ การทดแทนบุญคุณ
แผ่นดิน 
  การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน  โดยปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ  คือ การร่วมกันสร้าง
ฐานรากในการกอบกู้สถานการณ์และการพัฒนาประเทศอันส าคัญยิ่ง 
  อนึ่ง  การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน  นอกจากการท าความดีแล้ว  จ าต้องรู้จักการละความชั่ว
และรู้จักชักชวน จูงใจ ให้ผู้อื่นละความชั่วด้วย ในบ้านเมืองของเรา มีการประพฤติชั่วมากพอสมควรทีเดียว  



การกระท าความชั่วที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชาติ คือ การคอรัปชั่นและการค้ายาเสพติด โดยเฉพาะการค้ายาเสพติด 
คือ การท าลายคนในชาติ ผมจึงเรียกผู้ค้าและผู้ผลิตยาเสพติดว่า เป็นผู้ทรยศต่อชาติ  คนที่คอรัปชั่นและค้ายาเสพติด
มีเงินมาก ร่ ารวย กลายเป็นคนมีเกียรติ มีอิทธิพล มีคนนับหน้าถือตา  ค่านิยมเช่นนี้  จ าต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง 
เราพึงยกย่องนับถือคนดี แม้จะยากจน และเลิกกราบไว้คนร่ ารวยจากเงินสกปรกกันได้แล้ว 
  ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า เศรษฐกิจของโลกได้ก้าวเข้ามาสู่ยุคของ “โลกาภิวัตน์” แล้ว และนับวันการเปิด
ประเทศก็ยิ่งจะมีมากขึ้น  ดังนั้น ความส าคัญขององค์ประกอบทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศก็จ าเป็นจ าต้องได้รับ
การเอาใจใส่ให้มากขึ้น  นั่นคือ  การส่งสินค้าออกเพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ  และการลงทุนของชาว
ต่างประเทศ  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญเติบโตของประเทศไทย 
  การท าให้การส่งออกมีมากขึ้น โดยการพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ิมคุณภาพสินค้าและขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ย่อมถือว่าเป็นภารกิจของรัฐบาล  และเอกชนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องร่วมกันบันดาลให้เกิดขึ้นให้ได้
โดยเร็ว 
  การดึงดูดนักลงทุนชาวต่างประเทศให้น าเงินเข้ามาลงทุน  เพ่ิมผลผลิตจ้างงานและรายได้ให้กับคนไทย  
จ าเป็นที่จะต้องขจัดความสับสนวุ่นวาย และความขัดแย้งของคนในชาติ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความสามัคคีกลมเกลียว 
ท าให้นักลงทุนเห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่สงบสุข น่าอยู่และน่าน าเงินมาลงทุนมากข้ึน 
  ทั้งหมดนี้  ล้วนแล้วแต่เป็นภาระหน้าที่ของคนไทยทุกคน  ที่จะต้องร่วมกันสรรค์สร้างให้เกิดขึ้น
ให้ได้ และนัน่ก็คือ การตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยตรงนั่นเอง 
  เมื่อ  John F. Kenedy ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ เขาได้กล่าวค าปราศรัยต่อคน
อเมริกาว่า “Ask not what the country can do for you, ask what you can do for your 
country.” แปลว่า “อย่าถามว่าประเทศจะท าอะไรให้แก่ท่าน จงถามว่า ท่านจะท าอะไรให้แก่ประเทศได้บ้าง” 
ฟังไพเราะจับใจยิ่งนัก 
  Eleaner Roosevelt  ผู้เป็นนักปราชญ์ และเป็นภรรยาของประธานาธิบดี Franklin 
D. Roosevelt เคยกล่าวไว้ว่า “The future belongs to those who believe in the beauty of their 
dreams.” แปลว่า “อนาคต เป็นของคนที่ยึดมั่นในฝันอันงดงามของตน” 
 
  ผมขอร้องและวิงวอน 
  ขอให้พวกเราทุกคนจงร่วมมือ ร่วมใจกัน สร้างฝันของเราให้เป็นความจริง ด้วยการตั้งปณิธาน
อันแน่วแน่ ไม่อ่อนไหวต่ออุปสรรคและความยากล าบากใดๆ  ทั้งปวง ยึดม่ันในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประพฤติปฏิบัติตามกระแสพระราชด ารัส และพระบรมราโชวาทดังที่ได้เชิญมาโดยพร้อมเพรียงกัน 
  หวังว่าการบรรยายครั้งนี้ พวกเราทั้งหลายจะได้เป็น “คู่มือ” ในการต่อสู้ เพื่อด าเนินชีวิต
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นก าลังใจ และยังประโยชน์แก่คนไทยตามสมควร 
    
       ขอบคุณ 
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